



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง
เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อติดต่อราชการ
ในองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง

ตามข้อ ๑๗ ของคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และมติคณะกรรมการขับเคลื่อนปฏิรูปเพื่อรับรองการปรับเปลี่ยนนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้บัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรับรองการเป็นดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และกฎหมายอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เป็นไปตามหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระประชาชนจึงให้ยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ได้มีคำสั่งให้พนักงานส่วนตำบลหรือเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้

๑. ห้ามพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง หรือเจ้าหน้าที่ เรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านกับผู้มาติดต่อราชการ

๒. กรณีจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่น ที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบคำขอ ให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพงหรือเจ้าหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว เพื่อจัดส่งข้อมูลหรือสำเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อประกอบคำขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะนำเอกสารนั้นมาแสดงต่อพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพงหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบคำขอด้วยตนเอง

๓. กรณีที่จำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารรายการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพงหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำสำเนาดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำสำเนาจากผู้ขอ

๔. กรณีให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓

(นายศิริ นิลแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง